

Số: /NQ – HĐND

Thanh Chương, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN THANH CHƯƠNG
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ 06**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Trên cơ sở xem xét báo cáo của UBND thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội, ban pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thị trấn tại kỳ họp thứ 06.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với những nội dung đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề chủ yếu sau đây:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

1. Tổng giá trị sản xuất dự ước đạt 900 tỷ đồng (tăng 91 tỷ đồng so với năm 2021); tốc độ tăng trưởng dự ước đạt 12 %; thu nhập bình quân đầu người đạt 89 triệu đồng/người; Cơ cấu kinh tế các ngành: dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp 64%; công nghiệp, xây dựng 32%; nông nghiệp 4%. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp dịch vụ tiếp tục phát triển, có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ trên địa bàn với 980 hộ kinh doanh và 70 doanh nghiệp đang hoạt động.

2. Tích cực vận hành các dự án, tranh thủ sự hỗ trợ từ cấp trên, tiếp tục chỉ đạo nhà thầu thi công hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022. Thực hiện công tác quản lý xây dựng nhà ở trên địa bàn, kiểm tra các trường hợp xây dựng không phép, xây dựng không đúng giấy phép. Làm tốt công tác quản lý nhà nước lĩnh vực trật tự xây dựng.

3. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi trường được quan tâm, thực hiện tốt. Tiếp tục thực hiện các thủ tục cấp quyền sử dụng đất cho các hộ dân theo nhu cầu. Từng bước thực hiện chặt chẽ hơn về công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản, theo dõi và quản lý các biến động về đất. Thực hiện nghiêm túc các kết luận sau thanh tra, kiểm tra về đất đai trên địa bàn. Tiếp tục chỉ đạo công ty TNHH Nhật Lai thực hiện tốt công tác thu gom rác thải trên địa bàn, tổ chức lắp đặt các điểm để thu gom rác tại các trục đường. Thực hiện tốt “Ngày chủ nhật xanh” tại các khối. Phát động và ra quân làm giao thông thủy lợi, bảo vệ môi trường đạt hiệu quả cao. Tu sửa và chỉnh trang hệ thống chiếu sáng trên các trục

đường nội thị. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý đô thị đặc biệt là giải toả và chống tái lấn chiếm hành lang giao thông.

4. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp đồng bộ về thu ngân sách trên địa bàn, thu ngân sách tính đến ngày 31/10/2022 đạt 15.330.000.000đồng, đạt 117,3% so với kế hoạch. Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo đúng quy định, đúng kế hoạch và dự toán giao. Chi ngân sách tính đến ngày 31/10/2022 đạt 10.073.000.000 đồng, đạt 82,9% so với kế hoạch. Thu thuế phi nông nghiệp được 69.487.808 đồng; Thu phí lệ phí được 18.540.000 đồng, đạt 386,2% so với kế hoạch; Thu phí xây dựng nhà ở 62,5 triệu đồng.

5. Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất trường, lớp học từng bước được đầu tư, các phong trào thi đua dạy và học được phát động và thực hiện tốt trong các nhà trường. Công tác an ninh, an toàn trường học được tăng cường, không có tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước, bạo lực học đường, không có học sinh vi phạm kỷ luật. Tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2021-2022. Tổ chức khai giảng năm học 2022-2023 đúng theo quy định. Tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài năm 2022, trao thưởng cho 06 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc. Các đơn vị khối đã trao thưởng cho 1485 em học sinh với số tiền 68.550.000 đồng. Tổ chức trọng thể các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

6. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, các ngày lễ lớn của dân tộc. Duy trì bản tin và các bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh và các hình thức tuyên truyền lưu động, tuyên truyền qua các trang mạng xã hội, tuyên truyền trực tiếp. Đẩy mạnh phong trào "*Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa*", nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, đơn vị văn hóa. Triển khai cho các khối thực hiện Hương ước đã được UBND huyện phê duyệt. Tỷ lệ đạt GĐVH 98%, GĐTT 57%. Tiếp tục giữ vững và phát huy danh hiệu Khối văn hóa 7 khối. Phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn phát triển, phối hợp tổ chức giải thể thao và các trò chơi dân gian mừng Đảng mừng xuân; tham gia các giải thể thao do huyện tổ chức đều đạt giải cao. Các câu lạc bộ thể dục thể thao tại các khối luôn duy trì hoạt động, số người tham gia rèn luyện thể thao ngày càng tăng. Làm tốt công tác quản lý nhà Nước về lĩnh vực văn hoá, thường xuyên kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn.

7. Chỉ đạo làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại trạm y tế. Thị trấn tiếp tục được Sở y tế công nhận đơn vị đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Tập trung phòng chống dịch Covid - 19, theo phương châm 4 tại chỗ, chú trọng công tác tiêm phòng vắc xin covid-19 và hoàn thành phân bổ do cấp trên giao. Tổ chức kiểm tra ATTP, xử lý 02 trường hợp vi phạm, kiểm tra y dược tư nhân trên địa bàn. Chăm lo công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình, thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về dân số kế hoạch hóa gia đình.

8. Theo dõi rà soát tăng giảm đối tượng người có công chết hoặc chuyển đi kịp thời cho 16 đối tượng. Tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, mít tinh kỷ niệm 75 năm ngày TBLS. Hướng dẫn hồ sơ cho các hộ vay vốn NHCS đúng quy định.

9. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành các chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự địa phương và công tác hậu phương quân đội. Chủ động đăng ký và quản lý theo dõi công dân trong độ tuổi theo đúng quy định, kết quả đăng ký độ tuổi 17 năm 2022 có 61 thanh niên đăng ký,

kết quả công tác khám tuyển Nghĩa vụ quân sự năm 2022 trúng tuyển: 14/14 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức đạt kết quả cao Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2022. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trên địa bàn. Phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách tốt hậu phương quân đội. Phối hợp các ngành đảm bảo tốt trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

10. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, lực lượng công an thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra kiểm soát tình hình ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động được tổ chức tại địa phương phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh.

11. Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tư pháp hộ tịch và chứng thực đúng theo quy định. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường với nhiều hình thức và nội dung đổi mới.

12. Phối hợp tổ chức Hội nghị bầu khối trưởng nhiệm kỳ 2022-2025 tại các khối. Tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền với nhân dân để nghe những ý kiến của nhân dân và giải quyết những vấn đề vướng mắc, khó khăn của nhân dân. Hàng tháng, hàng tuần UBND Thị trấn đều tổ chức các phiên họp, phiên hội ý để đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, công chức. Các chương trình, kế hoạch trọng tâm đều được thường trực UBND nghe và cho ý kiến trước khi ban hành và triển khai. Các cuộc hội nghị, cuộc họp trực tuyến đều được tiếp phát đầy đủ. Tổ chức ra mắt và đi vào hoạt động có hiệu quả Trang thông tin điện tử thị trấn Thanh Chương.

13. Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn có tồn tại, hạn chế cần phải tập trung khắc phục: Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực vệ sinh môi trường vẫn còn tình trạng vứt rác thải bừa bãi, đống rác thải tập kết không đúng giờ quy định. Công tác quản lý nhà nước về hành lang giao thông chưa đảm bảo, còn để tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để bày bán hàng hóa, để biển quảng cáo, họp chợ trái phép...Việc tuần tra, xử lý của các lực lượng được giao nhiệm vụ kết quả chưa cao. Có 1 chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch: Chỉ tiêu về tổng đàn trâu bò.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

1. Hệ thống chỉ tiêu

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân 12%; Tổng giá trị thu nhập: 950 tỷ đồng; Thu nhập bình quân đầu người 95 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách đạt: 13.428 triệu đồng. Cả 03 Nhà trường giữ vững đạt chuẩn quốc gia; Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các trình độ; Giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia về y tế; Tỷ lệ sinh con thứ 3 giảm còn 3%; 50% chất thải rắn và 100% rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý theo quy định; 90% trở lên hộ gia đình đóng phí rác thải; 100% hộ dân cư dùng nước sạch, hợp vệ sinh; 98% gia đình đạt đơn vị văn hóa; 100% đơn vị khối giữ vững đơn vị văn hóa; Hoàn thành 90 % tiêu chí văn minh đô thị; 100% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn được công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,4%. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyến quân hàng năm; đưa thị trấn ra khỏi địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. Đảm bảo 100% người dùng thường xuyên phần mềm quản lý văn bản và điều hành, 100% văn bản đến được xử lý trên phần mềm, trên 100% văn bản đi được phát hành và ký số, 100% cán bộ, công chức, viên chức được cung

cấp chữ ký số cá nhân và sử dụng thành thạo ký số; 50 % hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện trên dịch vụ công trực tuyến.

2. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

2.1. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức, các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển các loại hình kinh tế trên địa bàn. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Đề án phát triển nguồn thu ngân sách giai đoạn 2021-2026, tích cực khai thác các nguồn thu, vận dụng phát triển các nguồn thu trên địa bàn, triển khai thực hiện thu các loại thuế, quỹ theo quy định. Dự toán chi ngân sách năm 2023 trên cơ sở các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi ngân sách của cấp trên; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong thực hiện các nhiệm vụ của các ngành, đoàn thể, giảm bớt gánh nặng chi ngân sách, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, đảm bảo chi đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

2.2. Đẩy nhanh tiến độ và đưa vào sử dụng các công trình đã khởi công xây dựng; tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên cùng ngân sách địa phương xây dựng các dự án trên địa bàn, nhất là hệ thống trường lớp, điện, đường giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị, lát gạch bloc dọc trục đường QL46... Tiếp tục phát huy tốt nội lực trong nhân dân, huy động nhân dân đóng góp kinh phí làm đường bê tông, ngân sách nhà nước tiếp tục hỗ trợ xi măng. Tiếp tục phát huy nội lực, huy động nhân dân xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp. Phối hợp với huyện quy hoạch phân lô và tổ chức đấu giá đất ở tại khu vực được tỉnh, huyện phê duyệt, giải phóng mặt bằng xây dựng các dự án trên địa bàn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý chất lượng các công trình xây dựng cơ bản. Phối hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn theo kế hoạch. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, không để tình trạng vi phạm pháp luật đất đai, khai thác khoáng sản trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác kiểm tra việc xây dựng và cấp giấy phép xây dựng nhà ở tư nhân, xử lý nghiêm việc xây dựng nhà ở tư nhân không giấy phép, xây dựng không đúng giấy phép được cấp. Chỉ đạo công ty TNHH Nhật lai để tiếp tục thực hiện tốt công tác thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, cá nhân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện “ngày chủ nhật xanh” trên địa bàn, tổ chức trồng cây xanh, xây dựng các con đường sáng, xanh, sạch đẹp, nhằm từng bước tạo diện mạo mới về cảnh quan đô thị. Tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp hủy hoại môi trường, vứt rác bừa bãi gây mất vệ sinh môi trường...

2.3. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch giao, xây dựng phương án chuyên dịch cơ cấu trong sản xuất nông nghiệp nhất là đối với các diện tích trồng lúa kém hiệu quả, quản lý và thực hiện nghiêm việc cơ cấu giống theo đề án sản xuất, tăng cường đầu tư thâm canh, bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững. Chỉ đạo và thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh hạn chế tối đa các dịch bệnh trên lúa, hoa màu và đàn gia súc gia cầm, nhất là phòng chống dịch tả lợn Châu phi, hướng dẫn nhân dân tái đàn vào thời gian phù hợp để đảm bảo thực phẩm phục vụ nhân dân. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn. Chủ động khắc phục các hậu quả cho thiên tai, lũ lụt gây ra.

2.4. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các Nhà trường thực hiện tốt công tác giảng dạy và học tập năm học 2022 – 2023, tập trung bổ sung cơ sở hạ tầng, vật chất trường Trung học cơ sở để đề nghị công nhận lại trường chuẩn quốc gia mức độ 1; trường Tiểu học công nhận trường chuẩn mức độ 2; đẩy mạnh công tác tài trợ trong hoạt động giáo dục theo hướng dẫn nhằm bổ sung cơ sở vật chất các trường học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tiếp tục củng cố và ổn định mạng lưới trường, lớp học. Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục ở 3 cấp học, huy động 100% trẻ trong độ tuổi đến trường.

2.5. Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm; tiếp tục tuyên truyền đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền phổ biến pháp luật qua hệ thống truyền thanh Thị trấn. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án xây dựng thị trấn đạt chuẩn “Văn minh đô thị”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hoá, chú trọng kiểm tra các dịch vụ văn hóa nhằm đảm bảo các hoạt động văn hóa lành mạnh.

2.6. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vắc xin đầy đủ theo hướng dẫn. Giữ vững và nâng cao chất lượng đơn vị đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, thực hiện tốt chức năng khám và điều trị dự phòng cho nhân dân. Tiến hành đồng bộ các giải pháp tuyên truyền vận động thực hiện tốt chủ trương của Đảng và nhà nước về dân số kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên. Tăng cường công tác kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn.

2.7. Đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa uống nước nhớ nguồn, hưởng ứng các cuộc vận động nhân đạo từ thiện, quan tâm tết vì người nghèo, tăng cường tuyên truyền vận động, tư vấn để thực hiện có hiệu quả đề án giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo, tạo điều kiện thuận lợi cho con em có nhiều việc làm. Thực hiện các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng, thường xuyên thăm hỏi, động viên tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn nhân các ngày lễ tết. Tổ chức tốt kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7. Chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội và người có công với cách mạng kịp thời.

2.8. Thực hiện tốt công tác quân sự địa phương, dân quân tự vệ. Chỉ đạo khám tuyển NVQS, tuyển quân theo đúng kế hoạch, bảo đảm chỉ tiêu. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy rừng, phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn, chủ động nắm bắt, phát hiện, dự báo, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội

2.9. Chủ động nắm chắc tình hình, nhất là tình hình an ninh nội bộ, an ninh khối, tổ dân cư... kịp thời tham mưu cho Đảng ủy, UBND và các ban ngành có liên quan chỉ đạo, giải quyết các vấn đề nổi cộm liên quan đến an ninh, trật tự, không để xảy ra các vụ việc kéo dài, trở thành điểm nóng. Tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản theo kế hoạch đề ra. Xây dựng kế hoạch tổ chức tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, chú trọng tập trung vào các ngày lễ tết, tập trung các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”. Vận động lắp đặt hệ thống Camera an ninh trên địa bàn. Tiếp tục giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đồng thời thực

hiện đồng bộ các giải pháp chống tái lấn chiếm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, các trường hợp hợp chợ trái quy định, rửa xe, để nguyên vật liệu gây cản trở giao thông...Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong công an nhân dân., trong đó tập trung vào công tác chuyển đổi số do ngành công an tham mưu.

2.10. Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo, bảo đảm lợi ích, phát huy quyền làm chủ gắn với trách nhiệm của người dân. Tăng cường thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do Thị trấn ban hành; tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở; làm tốt công tác hộ tịch, chứng thực. Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác tiếp dân, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra đã có hiệu lực pháp luật; nâng cao trách nhiệm cho chính quyền, đội ngũ cán bộ. Duy trì công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, nâng cao hiệu quả giải các kiến nghị, đơn thư, góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2.11. Phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị trong tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng, thực hiện Đề án xây dựng thị trấn đạt chuẩn “Đô thị văn minh”; chăm lo quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên; thực hiện tốt các cuộc vận động ủng hộ nhân đạo, từ thiện. Tuyên truyền và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội. Phối hợp với MTTQ tổ chức đối thoại với nhân dân nhằm phát hiện và xử lý các bức xúc trong nhân dân, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị. Nâng cao trách nhiệm chất lượng tiếp dân nắm bắt và giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, vướng mắc mới nảy sinh trong quần chúng nhân dân. Phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức “ngày chủ nhật xanh”; Phối hợp với Hội LHPN tổ chức đảm bảo công tác vệ sinh môi trường khu vực hồ trung tâm. Phối hợp Hội Nông dân tổ chức chăm sóc các “Hàng cây ơn Bác” trên địa bàn; Phối hợp Hội CCB tổ chức chỉnh trang khuôn viên nhà văn hoá các khối...

2.12. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính quyền Thị trấn đến các khối, trách nhiệm của người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó tập trung kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành hoạt động của chính quyền; nâng cao chất lượng phụ vụ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND. Chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả 03 phương diện: Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp tiếp dân, xử lý kịp thời những phản ánh, kiến nghị của dân; không để xảy ra điểm nóng khiếu kiện. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh thực hiện một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong công tác quản lý, điều hành của chính quyền và bộ phận chuyên môn. Nâng cao chất lượng hiệu quả dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ở thị trấn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND thị trấn chủ trì, phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân thị trấn, các Ban của Hội đồng nhân dân thị trấn và đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc thị trấn nâng cao vai trò giám sát, cùng với các tổ chức thành viên từ Thị trấn đến các khối xây dựng chương trình hành động sát thực, cụ thể để động viên các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi kế hoạch nhà nước năm 2023.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân thị trấn khóa IX, kỳ họp thứ 06 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

Nơi nhận:

- TT.Hội đồng nhân dân, UBND huyện (để BC);
- TT.HU, TT Hội đồng nhân dân Thị trấn;
- Chủ tịch, PCT UBND Thị trấn;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thị trấn;
- Các ban, ngành tại Thị trấn;
- 07 khối;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Trần Văn Hưng